

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังธนาคารกลางทั่วโลกพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องแก๊วกฤติ

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค หลังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวที่ว่า ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ พร้อมจะอัดฉีดสภาพคล่อง เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาด หลังการเลือกตั้งของกรีซในช่วงสุดสัปดาห์นี้

*ยุโรปปรับตัวแข็งแรงแมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ซึ่งสะท้อนความหวังที่ว่า ธนาคารกลางจะดำเนินการเพื่อจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์นี้

*เจ้าหน้าที่กลุ่มประเทศ จี-20 เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ธนาคารกลางจากประเทศชั้นนำ พร้อมจะดำเนินการเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงิน ด้วยการอัดฉีดสภาพคล่อง และป้องกันภาวะสินเชื่อติดตัว ถ้าผลการเลือกตั้งของกรีซ สั่นคลอนตลาด

*สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ และราคาผู้บริโภคลดลงในเดือนพ.ค. ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินอีก

*ปัจจัยบวกต่างๆ เหล่านี้ ทำให้นักลงทุนพากันเข้าซื้อคืนยูโร แต่ตลาดก็ยังคงวิตกต่อปัญหาของสเปน ในการหาเงินชำระหนี้ในอนาคต

*นอกเหนือจากการเลือกตั้งกรีซในวันอาทิตย์นี้ ตลาดจะจับตาการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำจี-20 ที่เม็กซิโกในวันจันทร์และอังคารหน้า รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในวันอังคารและวันพุธหน้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.559 บาท

*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.50/52 จาก 31.57/60 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.50/51 จาก 31.56/58 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.21/23 จาก 79.33 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2629/31 จาก 1.2631 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทแข็งค่าขึ้นตาม regional สินทรัพย์เสี่ยงก็ได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่า central bank ทั่วโลก พร้อมที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาแก๊วกฤติ ก็ทำให้ตลาดตอบรับในเชิงบวก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค และราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ โดยได้แรงหนุนจากข่าวที่ว่า ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ พร้อมจะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ หากผลการเลือกตั้งของกรีซในช่วงสุดสัปดาห์นี้กระทบรุนแรงต่อความเคลื่อนไหวของตลาด

ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงคาดหวังว่า การประชุมจี-20 และการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า จะมีการส่งสัญญาณที่เป็นเชิงบวกต่อตลาดด้วย

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวต้านที่ 31.50 และ 31.45 ส่วนแนวรับให้ไว้ที่ 31.60-31.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้